

#OPDC

แอชเท็ก โฟฟตี้

“เดินทางประเทศไทยไปสู่ 10 อันดับนำลงทุน”

ธนาคารโลกได้จัดอันดับประเทศที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจโดยศึกษาจากความยากง่ายในการประกอบธุรกิจของประเทศต่างๆ ทั่วโลกมาตั้งแต่ปี 2547 ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่ม 20 ประเทศแรก มาตั้งแต่ปี 2548 ปัจจุบันยังคงสามารถรักษาระดับดังกล่าวไว้ได้ และหากเปรียบเทียบในกลุ่มอาเซียนด้วยกันแล้ว ประเทศไทยจัดอยู่ในอันดับที่ 3 ข้อมูลของธนาคารโลกในส่วนนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงการลงทุนทั่วโลกที่รับรู้และมั่นใจว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความสะดวกและไม่มีอุปสรรคในการเข้ามาประกอบธุรกิจ สามารถชักจูงนักลงทุนจากต่างประเทศให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยได้มากขึ้น เป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างงาน สร้างรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ที่ผ่านมาความสำเร็จในเรื่องดังกล่าวได้มาจากความร่วมมือและทุ่มเทในการปรับปรุงบริการในหลายด้านตามตัวชี้วัดของธนาคารโลกจากทุกหน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจตั้งแต่เริ่มจัดตั้งจนถึงปิดกิจการมาเป็นอย่างดี ในปี 2557 นี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มุ่งมั่นตั้งใจปรับปรุงบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในหลายรูปแบบที่เป็นประเด็นปัญหาอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจ นอกจากนี้เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและสามารถใช้เป็นแหล่งอ้างอิงแก่นักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เกี่ยวกับการขอประกอบธุรกิจในประเทศไทย สำนักงาน ก.พ.ร. จึงได้จัดทำ **“คู่มือการประกอบธุรกิจในประเทศไทย 2558 (Doing Business in Thailand)”** 4 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และภาษาอังกฤษ เพื่อเผยแพร่และเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการและนักลงทุนที่ต้องการเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทยใช้ในการจัดตั้งและดำเนินธุรกิจ

การพัฒนาในเรื่องดังกล่าวไม่ได้หยุดยั้งเพียงเท่านั้น หน่วยงานภาครัฐ และภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องได้กำหนดเป้าหมายในระยะต่อไป **ประเทศไทยจะมุ่งไปสู่การยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มท็อปเท็นที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ** แนวทางการปรับปรุงที่สำคัญที่จะต้องร่วมกันผลักดัน เช่น การลดระยะเวลาการอนุมัติ แก้ไขกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

กำหนดมาตรการจูงใจให้นายจ้างยื่นเงินสมทบประกันสังคมผ่านระบบออนไลน์ ลดระยะเวลาการนำเข้า - ส่งออก และใช้ระบบ National Single Window เต็มรูปแบบ เป็นต้น นอกจากนี้การสร้างร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาบริการตามตัวชี้วัดของธนาคารโลก และการจัดทำคู่มือแล้ว ขณะนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ร่วมกับส่วนราชการเดินทางสร้างมาตรฐานการทำงานเพื่อยกระดับไปสู่การประกันคุณภาพการให้บริการ ด้วยการจัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) ซึ่งเป็นอีกเรื่องหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพการให้บริการไว้ ครั้งต่อไปจะมาขยายความเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวว่าการประกันคุณภาพการให้บริการหมายถึงอะไร

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.)
59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 0-2356-9999 โทรสาร 0-2281-8328 www.opdc.go.th
Facebook.com / Opdc ก.พ.ร.
Instagram / OPDC_THAILAND

* พบกับเรื่องราวดีๆ ของการพัฒนาระบบราชการได้อีกครั้ง ในวันที่ 16 กรกฎาคม



MAKE SIMPLE BE MODERN

ลำดับ	เอเชีย	อาเซียน
1	สิงคโปร์	สิงคโปร์
2	ฮ่องกง	มาเลเซีย
3	มาเลเซีย	ไทย
4	เกาหลีใต้
5	ไต้หวัน
6	ไทย